

THÁI THỤY

Xuống giống nuôi thả thủy sản vụ xuân hè



Hộ nuôi trồng thủy sản thôn Tam Đông, xã Thụy Hải (Thái Thụy) thả giống thủy sản vụ xuân hè năm 2022.

Thời điểm này, thời tiết tương đối thuận lợi cho việc thả nuôi các loài thủy sản. Vì vậy, các hộ nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên địa bàn huyện Thái Thụy đang tập trung xuống giống nuôi thả thủy sản vụ xuân hè năm 2022.

Khu NTTS tập trung tại thôn Tam Đông (xã Thụy Hải) có diện tích gần 100ha chủ yếu nuôi thả các đối tượng thủy sản nước ngọt như: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá hồi, cá song, cá chép, cá rô... Sau tiết Thanh minh, thời tiết khá thuận lợi cho việc thả nuôi thủy sản nên các hộ có ao đầm tại đây đang tích cực xuống giống nuôi thả thủy sản vụ xuân hè. Ông Nguyễn Văn Hồng, hộ NTTS tại thôn Tam Đông cho biết: Gia đình tôi hiện có hơn 1ha ao đầm tại khu NTTS tập trung của xã, thực hiện nuôi thả quảng canh xen giữa tôm sú và cá hồi. Mặc dù thực hiện nuôi thả theo hình thức quảng canh nhưng trước khi bước vào vụ nuôi, tôi đã thực hiện đầy đủ việc cải tạo ao đầm sau đó lấy nước vào ao nuôi và xử lý nguồn nước, diệt tạp bằng các loại hóa chất. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi tôi đã thả giống vào ao nuôi với số lượng 30 vạn con tôm sú và 3.000 con cá hồi. Năm nay,

các hộ dân vẫn chủ yếu lựa chọn mua giống tại các cơ sở ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn huyện. Đây đều là những cơ sở có nhiều năm làm nghề ương dưỡng, cung cấp giống nên bà con cũng yên tâm về nguồn giống và chất lượng.

Cùng với các hộ nuôi thả theo hình thức quảng canh, bán thâm canh tại xã Thụy Hải, các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao trên địa bàn huyện cũng đang tích cực xuống giống nuôi thả vụ mới. Ông Vũ Văn Đăng, hộ nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao tại thôn Các Đông (xã Thái Thượng) cho biết: Do việc xuống giống trong điều kiện thời tiết thuận lợi là một trong những yếu tố quan trọng giúp vụ nuôi thả mới thành công, gia đình tôi và các hộ nuôi tôm công nghệ cao trong xã đã tích cực thả giống nuôi vụ mới. Sau khi thực hiện xong việc cải tạo ao đầm, xử lý nguồn nước đến đầu tháng 4, tôi bắt đầu thả giống với 1 triệu con tôm thẻ chân trắng trên diện tích 1ha. Qua hơn 1 tuần nuôi thả, con tôm đã dần thích nghi với môi trường ao nuôi, khỏe mạnh và sinh trưởng khá tốt.

Vụ xuân hè này, xã Thái Thượng duy trì tổng diện

tích NTTS 271ha, trong đó diện tích nuôi đan xen tôm sú và các đối tượng thủy sản nước ngọt khác theo hình thức quảng canh, bán thâm canh khoảng 230ha, còn lại 40ha nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức công nghệ cao. Thực hiện chỉ đạo của huyện về lịch thời vụ thả giống thủy sản vụ xuân hè, xã Thái Thượng đang tích cực đón tiếp người dân xuống giống NTTS vụ mới bảo đảm thời vụ và đối tượng, mật độ, kích cỡ con giống. Đồng thời, xã còn phối hợp với ngành chức năng huyện thực hiện công tác quản lý chất lượng tôm giống tại các cơ sở sản xuất, ương dưỡng tôm giống trên địa bàn.

Năm 2022, huyện Thái Thụy phân bổ đầu tư chi phí diện tích NTTS 4.300ha, gồm nuôi ngao nước mặn 1.300ha, nước ngọt 1.400ha, nước ngọt 1.600ha. Để vụ NTTS xuân hè năm nay đạt hiệu quả, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường đón tiếp người dân thả giống, công tác cải tạo ao đầm và thả giống. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện, công tác cải tạo ao đầm và thả giống thủy sản theo quy định của địa phương

quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Trong đó, toàn huyện đã cải tạo được hơn 4.100ha ao đầm, chiếm hơn 95% tổng diện tích NTTS. Hầu hết các hộ nuôi, nhất là những hộ nuôi tôm đã cơ bản thực hiện tốt việc cải tạo và lấy nước vào ao đầm nuôi để xử lý nước ao nuôi như khử trùng, gây màu nước chuẩn bị cho công tác thả giống. Ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Phòng đang tích cực đón tiếp các xã, thị trấn, các HTX NTTS tăng cường hướng dẫn, đón tiếp các hộ NTTS thả giống thủy sản theo đúng thời vụ, đối tượng thả nuôi. Cụ thể, sau tiết Thanh minh, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ổn định nhiệt độ trên 25°C hướng dẫn các hộ tập trung xuống giống từ ngày 5 - 25/4. Tính đến ngày 7/4, toàn huyện đã thả giống được hơn 35 triệu con tôm sú, tôm thẻ chân trắng và 1,2 triệu con cá giống các loại, đạt gần 30% so với kế hoạch nuôi thả. Trong đó, một số xã hiện đã nuôi thả được nhiều tôm giống như Thái Thượng 15 triệu con, Thụy Trường 5 triệu con, Thụy Hải 10 triệu con...

Để bảo đảm cho công tác thả giống và ngăn ngừa dịch bệnh trong quá trình nuôi thả thủy sản vụ xuân hè năm nay, UBND huyện Thái Thụy chỉ đạo ngành chức năng huyện, các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý các cơ sở hoạt động sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn huyện. Phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản tại địa phương; kiểm soát các phương tiện vận chuyển giống thủy sản trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm phương tiện vận chuyển không có giấy chứng nhận kiểm dịch, thực hiện tiêu hủy giống thủy sản theo quy định của Nhà nước...

TRẦN TUẤN

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi về đích NTM năm 2018, xã Phong Châu (Đông Hưng) tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và người dân duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2022.

Để đạt mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt các văn bản của cấp trên về xây dựng xã NTM nâng cao đến nhân dân, xác định vai trò chủ thể, trách nhiệm của người dân trong triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của toàn thể cán bộ và nhân dân. Ông Quách Văn Triu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Với quan điểm chỉ đạo xây dựng NTM phải bảo đảm đồng bộ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc theo phương châm những việc để làm trước, việc khó làm sau. Đây mạnh tuyên truyền để các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân tích cực hưởng ứng, đồng thuận hiến đất, tự nguyện hiến đất để công trình trên đất, góp ngày công mở rộng đường giao thông nông thôn; tạo nguồn kinh phí đối ứng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Ông Cao Xuân Mác, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phong Châu chia sẻ: Hội đã quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ, hội viên nghị quyết của cấp trên về xây dựng NTM nâng cao; tuyên truyền, phát động cán bộ, hội viên hiến gần 1.400m² đất hai lúa, trên 280m² đất thổ cư, góp trên 2,4 tỷ đồng, gần 2.000 ngày công, tự nguyện tháo dỡ 150m tường bao, cổng dậu, chặt 250 cây ăn quả phục vụ thôn, xã chỉnh trang đồng ruộng, làm đường giao thông. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh còn đảm nhận đoạn đường tự quản dài 2km, cũng là lực lượng nông cốt tham gia tổng vệ sinh vào ngày 24 hàng tháng của xã. Nhiều cựu chiến binh đã thay đổi

PHONG CHÂU

Hướng đích xã nông thôn mới nâng cao

cách nghĩ cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển gia trại, trang trại, mở rộng sản xuất, kinh doanh có nguồn thu từ vài chục triệu đồng đến hàng tỷ đồng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Bên cạnh đó, mỗi hội viên cựu chiến binh còn tích cực thực hiện và tuyên truyền, động viên gia đình, người thân thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, các quy ước, hương ước thôn, làng, xây dựng gia đình, thôn, làng văn hóa, giáo dục con cháu noi không với tệ nạn xã hội...

Trong công cuộc xây dựng NTM nâng cao của địa phương, cán bộ, đảng viên đều phát huy tinh thần gương mẫu, đi trước, làm trước để làm nước theo sau. Ông Vũ Tiến Sỹ, Bí thư Chi bộ thôn Khuốc Đông cho biết: Là thôn có đường giao thông dài nhất xã với 5,5km nhưng lại là thôn hoàn thành bê tông hóa toàn bộ đường giao thông sớm nhất xã, chỉ sau 1 năm phát động, triển khai. Kết quả đó là thành công của sự đoàn kết, phát huy

dân chủ, khơi được nguồn nội lực trong dân mà ở đó chỉ ủy, các đảng viên luôn là đầu tàu trong công tác tuyên truyền, vận động, góp công, góp của để lan tỏa phong trào chung sức xây dựng NTM. Qua khảo sát, 99% người dân hài lòng về kết quả xây dựng NTM, NTM nâng cao tại địa phương. Con em đi làm ăn xa về ai cũng ngộ ngàng trước sự đổi thay, phát triển vượt bậc của quê hương, tự hào và tiếp tục ủng hộ để nâng cao các tiêu chí, góp phần đưa Phong Châu sớm cán về đích NTM nâng cao.

Với những bước đi vững chắc và cách làm sáng tạo, phù hợp, từ năm 2018 đến nay Phong Châu đã huy động được trên 30 tỷ đồng, trên 12.000 ngày công, hàng nghìn mét vuông đất, các công trình trên đất phục vụ làm đường và xây dựng kết cấu hạ tầng theo tiêu chí NTM nâng cao. Hiện xã đã đạt 21/27 nội dung trong các tiêu chí NTM nâng cao, 6 nội dung chưa đạt đang hoàn thành bộ dung hiện, trong đó các công trình nhà hiệu bộ Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS, hội trường thôn Khuốc Bắc,

rảnh thoát nước đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Trở lại Phong Châu sau hơn 4 năm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, có thể nhận thấy sự thay đổi và chuyển mình rõ nét của một vùng quê thuần nông. NTM nâng cao đang dần hiện hữu ở nơi đây với điểm nhấn là 2 vùng sản xuất lúa hàng hóa với tổng diện tích trên 30ha, nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến đem lại hiệu quả kinh tế cao, là nhà cửa khang trang, đường sá rộng rãi, môi trường được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,1%. Bằng sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng thuận của nhân dân cùng những kinh nghiệm tự thực tiễn và cách làm sáng tạo, chủ động, Phong Châu sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra.

THU HIỀN



100% đường giao thông nông thôn ở xã Phong Châu đã được bê tông hóa.

Hiệu lệnh báo động vang lên, 60 thành viên đội PCCC chuyên ngành và cơ sở thuộc Nhà máy sản xuất Amonitrat Thái Bình, Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco (cụm công nghiệp Thái Thọ, huyện Thái Thụy) khẩn trương mang mặc đồ bảo hộ, triển khai đội hình, vận hành xe chữa cháy, vòi xả, lăng phun, bình bọt... để dập lửa; các đội cứu nạn cứu hộ (CNCH) nhanh chóng tìm kiếm, sơ tán, vận chuyển nạn nhân lên tuyến trên. Đó là tình huống giả định được Công ty tổ chức luyện tập giúp nâng cao ý thức và kỹ năng PCCC của cán bộ, công nhân. Với đặc thù sản xuất, bán buôn, đóng gói tiến chất thuốc nổ, các sản phẩm hóa chất và hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nên công tác PCCC và CNCH luôn được Công ty đặt lên hàng đầu. Ông Vũ Hùng Việt, Giám đốc Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco cho biết: Thời gian qua, được sự chỉ đạo của cấp trên và phối hợp với các cơ quan chức năng, Công ty đã triển khai các kế hoạch, chỉ đạo thực hiện công tác PCCC và CNCH tại đơn vị; quản lý, cập nhật hồ sơ hoạt động PCCC; làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp thực tập phương án PCCC và CNCH cho

Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các doanh nghiệp

Công tác phối hợp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giữa lực lượng chức năng và các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh thời gian qua luôn được quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực.

ban chỉ huy và đội PCCC chuyên ngành và cơ sở. Đặc biệt, Công ty luôn quan tâm đầu tư mua sắm, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ PCCC và CNCH. Ngoài hệ thống báo cháy, chữa cháy, thiết bị đo dò khí lắp đặt tại tất cả các khu vực, Công ty đã xây dựng, lắp đặt bốn chứa nước chữa cháy 2.500m³, bể cân bằng 900m³, 33 trụ cấp nước, trang bị 1 xe chữa cháy, 9 bơm, 300 bình chữa cháy các loại cùng nhiều trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH với số tiền hàng tỷ đồng. Thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại Nhà máy sản xuất Amonitrat Thái Bình với Công an tỉnh, Công ty đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực tập phương án chữa cháy

đối với cán bộ, công nhân viên, đội viên đội PCCC chuyên ngành và cơ sở. Công tác thực tập các phương án PCCC và CNCH còn được các doanh nghiệp đưa vào chương trình hội thi, hội thao hàng năm, hội thao nghiệp vụ PCCC năm 2022 với sự tham gia của Công ty TNHH May Hưng Nhân I, Công ty Cổ phần Đô Lương, Công ty TNHH May Hưng Nhân II hưởng ứng thành công là một điển hình. Gần 40 vận động viên thuộc lực lượng PCCC cơ sở đã tham gia tranh tài tại các nội dung: dập lửa cứu người dành cho nữ và rải vòi 2 lăng B (phun nước tiêu điểm) dành cho nam. Tại hội thao, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy và cứu nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Ông

Đỗ Văn Nam, thành viên đội PCCC cơ sở, Công ty TNHH May Hưng Nhân I chia sẻ: Thông qua hội thao giúp mỗi cán bộ, công nhân viên trong Công ty được học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức trách nhiệm và kỹ thuật nghiệp vụ trong việc bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở. Đây còn là cơ hội để các cơ quan chức năng đánh giá khả năng vận hành, sử dụng các trang thiết bị cho lực lượng PCCC và CNCH tại cơ sở, bồi dưỡng thêm các kỹ năng giúp chúng tôi sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra.

Với vai trò nòng cốt, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã tăng cường công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH đạt được nhiều

kết quả tích cực. Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết: Thực hiện đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu tình hình mới" của Bộ Công an, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch thực hiện có hiệu quả. Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về PCCC, vận động quần chúng tham gia PCCC. Riêng trong năm 2021, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xây dựng và phát gần 16.000 lượt tin, bài tuyên truyền, khuyến cáo về công tác PCCC và CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh nội bộ của cơ quan,

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, công tác tuyên truyền tại các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh được tích cực thực hiện với việc gửi 13.835 tin nhắn zalo tới cá nhân là chủ cơ quan, doanh nghiệp khuyến cáo về công tác PCCC và CNCH, hướng dẫn 886 cơ quan, doanh nghiệp treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH. Ngoài công tác kiểm tra, đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị thường xuyên phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức tọa đàm, trao đổi, tổng kết, phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong phong trào

toàn dân tham gia công tác PCCC. Nhiều mô hình tự quản tại các doanh nghiệp được duy trì và xây dựng mới, điển hình như các mô hình "Đội PCCC cơ sở lưu động" do Công an huyện Hưng Hà phối hợp với Hội Doanh nghiệp huyện quản lý; "Xe chữa cháy lưu động" của đội PCCC Công ty TNHH Thương mại Dệt may An Nam và các mô hình tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự, an toàn PCCC tại Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thái Bình, Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco, Công ty Tân Đệ, Công ty TNHH Thương mại Dệt may An Nam, Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp miền Bắc... Qua đó đã

huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp tham gia công tác PCCC, bước đầu đạt được những kết quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và thực hiện phương châm "4 tại chỗ" trong PCCC...

Nhờ sự phối hợp tích cực, chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh với lực lượng công an trong công tác PCCC và CNCH đã giúp ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra, bảo vệ sự an toàn của người lao động và tài sản, góp phần phát triển doanh nghiệp bền vững.

TRỊNH CƯỜNG



Huấn luyện kỹ năng chữa cháy cho người lao động tại các doanh nghiệp.